

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:07/2008/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 15 tháng 8 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc; những năm qua phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh đã có những chuyển biến khá tốt và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ngành giáo dục - đào tạo luôn được xã hội quan tâm, ngày càng mở rộng về quy mô và củng cố nâng cao chất lượng dạy học. Hội khuyến học được thành lập ở các cấp, đã cùng ngành giáo dục - đào tạo vận động nhân dân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Đặc biệt là các hoạt động xã hội hoá giáo dục, đã đẩy lên phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, xây dựng Quỹ khuyến học để tiếp sức học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề đã được thành lập ở tỉnh và hầu hết các huyện, thị, thành phố (gọi chung là huyện). Tất cả các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trong tỉnh đều có trung tâm học tập cộng đồng. Các sở ngành, đoàn thể đã thông qua các trung tâm này thường xuyên mở các khoá, lớp học về văn hoá, dạy nghề, chuyển giao khoa học và công nghệ ..., giúp cho nhân dân có cơ hội học tập nâng cao trình độ văn hoá, tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống ...

Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên cùng các hoạt động khuyến học, khuyến tài ở tỉnh thời gian qua đã không ngừng phát triển; bước đầu hình thành nên xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ phát triển, hội nhập của tỉnh và cả nước.

Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa được phát triển sâu rộng, đều khắp. Quá trình phát triển giáo dục - đào tạo còn nhiều khó khăn và thách thức. Một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức và nhân dân chưa quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về giáo dục - đào tạo, về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Để phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục khuyết điểm; đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị: